

เกิดเหตุนักศึกษาเสียชีวิต 1 ราย

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 วิชาเอกดนตรี เสียชีวิตกะทันหันด้วยโรคหัวใจล้มเหลว ขณะเสร็จสิ้นชั่วโมงเรียน เมื่อวันที่ 9 กันยายนที่ผ่านมา ท่ามกลางความตกตะลึงของอาจารย์และเพื่อนร่วมชั้นที่ฝึกซ้อมที่บ้านเกิดวันที่ 13 กันยายนนี้

มีรายงานข่าวแจ้งว่า เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2553 เวลาประมาณ 11.30 น. นายฉิมฉวีวัฒน์ ขุนเพชร นักศึกษาชั้นปีที่ 1 วิชาเอกดนตรีได้เป็นลมหน้ามืดและล้มลง ใบหน้ากระแทกพื้น ขณะที่เดินกลับมาจากสนามฟุตบอลภายหลังการเรียนวิชาการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ที่มีผศ.รศักร พลรัฐธนาสิทธิ์ เป็นผู้สอน เพื่อน ๆ ที่เห็นเหตุการณ์ได้แจ้ง ผศ.รศักร ทราบและช่วยกันปฐมพยาบาล ในสนามแล้วนำส่งห้องพยาบาล เมื่อเห็นอาการไม่ดีขึ้นจึงนำส่งโรงพยาบาลพรหมคีรี โรงพยาบาลได้ตรวจได้เห็นอาการทรุดลงจึงนำส่งโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช แต่เมื่อถึงโรงพยาบาลได้ประมาณ 20 นาทีก็เสียชีวิต แพทย์วินิจฉัยว่าเกิดจากอาการหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน

ค.ต. สมคิด และนางพรรณี ขุนเพชร ซึ่งเป็นบิดามารดาได้ทราบข่าวจึงรีบไปรับศพไปบำเพ็ญกุศลที่วัดแม่เป็ยะ หมู่ที่ 1 ตำบลคลองหรีง อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นภูมิลำเนา โดยมีคณาจารย์และเพื่อนร่วมหอพักที่ไปส่งศพอย่างคับคั่ง ท่ามกลางความอาลัยอาวรณ์ โดยมีรถมูลนิธิประชาร่วมใจ ด้วยการประสานของนายเขตต์ นาคแป้น (อดีตนายกองจัดการบริหารนักศึกษา) จนกระทั่งถึงวัดแม่เป็ยะ มีเพื่อนบ้านที่รู้ข่าวมารคน้ำศพในคืนวันที่ 9 กันยายนกว่า 500 คน

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช โดย ผศ.วิรัตน์ เลียงสมบูรณ์ และอาจารย์ประจำสาขาวิชาดนตรี พร้อมนักศึกษาได้ไปเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ เมื่อวันที่ 10 กันยายน คณะผู้บริหารไปร่วมทำบุญเมื่อวันที่ 11 กันยายน และในงานฌาปนกิจศพมีคณาจารย์ไปร่วมงานอีกจำนวนหนึ่ง

ม.ราชภัฏนครฯ รับสมัครครู 3 อัตรา

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นอาจารย์ประจำสัญญาจ้าง ตำแหน่งครู สังกัดโรงเรียนสาธิต จำนวน 3 อัตรา ดังนี้

- วิชาเอกคณิตศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
- วิชาเอกวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
- วิชาเอกภาษาไทย จำนวน 1 อัตรา

ผู้สมัครขอ และยื่นใบสมัครได้ที่งานนิติการและการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 28 กันยายน 2553 (ไม่เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)

ผลสำรวจความคิดเห็น
“ผู้ใหญ่”มอง “เด็กไทย” ในวันนี้ เป็นอย่างไร?

เด็กไทยในวันนี้จะต้องเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศไทยทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมในวันหน้า ผู้ใหญ่จึงต้องเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีให้กับเด็กไทยในวันนี้ เพื่ออนาคตจะได้มีผู้ใหญ่ที่ดี สามารถนำพาประเทศให้เป็นไปในทิศทางที่ดีและมีความเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป ฝ่ายสื่อสารสัมพันธ์และนักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จึงได้มีการสำรวจความคิดเห็นในกรณีดังกล่าวจากกลุ่มตัวอย่าง 400 คน ในจังหวัดนครศรีธรรมราช ผลเป็นดังนี้

ท่านคิดว่าจุดเด่นของเด็กไทยในวันนี้คืออะไร

อันดับ 1 เก่ง IT และคอมพิวเตอร์มากขึ้น	41.3%
อันดับ 2 สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงได้ดี	28.0%
อันดับ 3 กล้าคิด กล้าแสดงออก กล้าตัดสินใจ	18.5%
อันดับ 4 ฉลาด มีไหวพริบปฏิภาณดี	12.3%

ท่านคิดว่าจุดด้อยของเด็กไทยในวันนี้คืออะไร

อันดับ 1 ตามเพื่อน ไม่ค่อยสนใจและเชื่อฟังพ่อแม่	31.0%
อันดับ 2 ชอบเลียนแบบพฤติกรรมคนรา/วัฒนธรรมต่างชาติที่ไม่เหมาะสม	30.5%
อันดับ 3 ไม่ชอบอ่านหนังสือ เกียจคร้าน สนใจแต่ความบันเทิง	27.0%
อันดับ 4 มีพฤติกรรมที่ก้าวร้าว ไม่เหมาะสมกับกาลเทศะ	11.5%

ท่านคิดว่าควรปลูกฝังให้เด็กไทยมีจิตสำนึกที่ดีทางการเมืองได้อย่างไร

อันดับ 1 หาเรื่องเกี่ยวกับการเมืองมาถ่ายทอดให้ฟัง	35.3%
อันดับ 2 จะต้องให้เด็กเรียนรู้ประชาธิปไตย โดยเริ่มจากชั้นเรียน	29.3%
อันดับ 3 สอนให้รู้จักแยกแยะว่าการเมืองที่ดีและไม่ดีเป็นอย่างไร	19.5%
อันดับ 4 พ่อแม่หรือผู้ปกครองจะต้องเป็นผู้นำที่ดี	16.0%

ท่านคิดว่าควรปลูกฝังให้เด็กไทยให้มีส่วนช่วยในการดูแลหรือพัฒนาสังคมได้อย่างไร

อันดับ 1 ให้เด็กๆคอยสังเกตสิ่งผิดปกติในโรงเรียนหรือชุมชนของตน	33.8%
อันดับ 2 สอนให้รู้จักการทำกิจกรรมที่ช่วยเหลือสังคม การบำเพ็ญประโยชน์	26.8%
อันดับ 3 สอนให้รู้จักการแบ่งปัน การมีน้ำใจต่อกัน	25.8%
อันดับ 4 เริ่มจากการช่วยงานบ้านคุณพ่อคุณแม่เท่าที่จะช่วยได้	13.8%

